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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
สมัยสามญั สมัยที่ 1 

 ครั้งที่  ๑ ประจ้าปี 2565 
วันจันทร์ ที่  ๑7  มกราคม   ๒๕๖5 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
 

ผูม้าประชมุ 
 

1. นายยอด   หอมประเสริฐ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง   
2. นายไพฑูรย์   แก่นท้าว  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมง   
3. นายประสงค์   วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๒ 
4. นายธวัช   ซึ่มพรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๔ 
5. นายศภุสิทธ์ิ   สวนแดง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๕ 
6. นายสมโพด   คุณจันทร์เถื่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๖ 
7. นายจหลัด   เข็มขาว   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี 9 
8. นายประสิทธ์ิ   สีทน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๑๐ 
9. นายธีรพัฒน์   ค้าภีระเกษ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๑๑ 
10. นางสาววงษ์ประไพ  น้อยเสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๑๒ 
11. นายสุระพสิ   บุญยืน   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมง  หมู่ท่ี ๑๓ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
- ไม่ม ี

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจรัญ   วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง   
2. นายแดง   บุญยืน  รององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง   
3. นางศิริพร  ขนุนใหญ่ รององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง  
4. นางอุไล  ชัยแสง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
5. ส.ต.ท.ชวลิต  ชัยว ี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง/เลขานุการสภาฯ 
6. นายวรวุฒิ สิงห์นิล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
7. น.ส.ณัฎฐณิชา  ปราบพาล ผู้อ้านวยการกองคลัง 
8. นางสาวสุพรรษา  แก้วเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
9. นายศิริวัฒน์       บุญเรือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช้านาญงาน 
10. นายเนืองนอง      พิมพ์โยธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ผช.เลขานุการสภาฯ 

 
 
 
 

 
 

……./เร่ิมประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09 .00 น. 
   

เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตา้บล ได้ตรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงช่ือไว้ 
ปรากฏว่ามสีมาชิกมาประชุม จ้านวน 13 คน (รวมเลขานกุารสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล) และมผีู้เขา้ร่วมประชุม 
จ้านวน 10 คน เปน็อันว่าครบองค์ประชุม แล้วใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมโดย นายยอด  หอมประเสริฐ 
ต้าแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บล ท้าหน้าทีเ่ป็นประธานในท่ีประชุม 
  ประธานได้ตรวจนับองค์ประชุมอีกคร้ังหนึ่ง และเม่ือครบองค์ประชุมจึงได้กลา่วเปิดประชุมและ
ด้าเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมท่ีก้าหนดไว้ดงัต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 -เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
 

ประธานสภาฯ   1.1 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยประชุมสามัญ             
(นายยอด  หอมประเสริฐ) สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2565  
 -ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมงลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ได้

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมงสมยัประชุมสามัญ สมยัที่ 1 
ประจ้าปี 2565 เป็นเวลา 15 วัน โดยเริ่มตัง้แต่วันท่ี 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 
2565 จนถงึวันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 และหากสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะเสนอญัตติเรื่องตา่ง ๆ ในระหว่างสมยัประชุมดังกลา่ว ขอให้ยืน่ต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลในระยะเวลาที่กา้หนด เพื่อจะได้บรรจุไว้ใน
ระเบียบวาระการประชุม และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลต่อไป 

 

 1.2 การนัดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลน้า้โมงสมัยประชุมสามัญ สมยัที่ 
1 ประจ้าปี 2565  

 -ตามหนังสือท่ี นค ๗๑๗๐๑/ว. 01  ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565 ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตา้บลได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตา้บล สมัยประชุม
สามญั สมัยที่ 1 ประจา้ปี 2565 เปน็เวลา 15 วัน โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 17 
มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และไดก้้าหนดนดัประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตา้บลสมยัดังกล่าว ในวันท่ี 17 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงเพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนตา้บลไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลตามที่
กฎหมายก้าหนด และพจิารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบยีบวาระการประชุมฯท่ีจัดส่งไป
ด้วยแล้ว 

 

 1.3 การแตง่ตัง้รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตา้บล 

 - ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล ได้มีคา้สัง่แตง่ตัง้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตา้บล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต้าบล และ
แต่งตัง้เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยอาศยัอ้านาจตามความ ใน
มาตรา 58/3 แห่งพระราชบัญญตัิสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนตา้บล 
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……./พ.ศ. 2537 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ไดแ้ต่งตัง้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตา้บล เปน็ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล ดงันี้ 

 1) รองนายกองค์การบริหารส่วนตา้บลล้าดับ ประกอบด้วย 
     1.1 นายแดง   บญุยืน 
     1.2 นางศิริพร   ขนุนใหญ ่
  ตามค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมงที่ 828 /2564  ลงวันท่ี 30 

ธันวาคม 2564  ทั้งนี้ให้มผีลตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2565  เป็นต้นไป 
 2) แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล  

ตามแตง่ตัง้ตามค้าสัง่องค์การบริหารส่วนตา้บลน้า้โมงที่ 829 /2564  ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล คือ นางอไุล     
ชัยแสง ทั้งนี้ให้มีผลตัง้แต่วันท่ี  1 มกราคม 2565  เปน็ต้นไป 

 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบลครั้งแรก เมื่อวันที่ 

12 มกราคม 2565 
 

ประธานสภาฯ -ไม่มีเนื่องจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่สามารถจัดทา้ 
(นายยอด  หอมประเสริฐ) ส้าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคร้ังดังกล่าวให้ท่ีประชุมได้

ทันภายในระยะเวลาที่ก้าหนด   จึงขอเลื่อนไปเสนอให้รับรองในการประชุมฯ   คร้ัง
ต่อไป 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่่านมา 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีได้มีค้าสัง่สภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมงที่ 01 /2565 
(นายยอด  หอมประเสริฐ เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล

น้้าโมง ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง  ในคราวประชุมสมัย
แรก  ประจ้าป ีพ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2565  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง ได้เหน็ชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อแตง่ตัง้เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ นั้น 

 

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 8 ข้อ 103, 104 และ 105 สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง  
จึงแต่งตั้งให้สมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 
   

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ประกอบด้วย 
  1. นายไพฑูรย์ แก่นท้าว สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 3   ประธานกรรมการ 
  2. นายพีรพัฒน์ ค้าภีระเกษ สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 11   กรรมการ 
  3. นายประสิทธ์ิ   สีทน สมาชิกสภา  อบต. หมู่ 10  กรรมการ/เลขานุการ 
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  ……./โดยคณะ 
  โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีหน้าที่ 
  1. ตรวจรายงานการประชุมสภา 
  2. รับรองรายงานการประชุมสภา 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีประธานสภามอบหมาย 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันท่ี 12 มกราคม 2565  
 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพือ่พิจารณา 
 

  4.1 การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล 
ประธานสภาฯ   
(นายยอด หอมประเสริฐ)  สาระส้าคัญ 

- ด้วยนายกองค์การบริหารสว่นต้าบล ได้ยื่นขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตา้บลเพื่อเขา้รับหน้าที่ตามที่กฎหมายกา้หนด  รายละเอียดปรากฏตาม
ค้าแถลง  นโยบายฯ ทีจ่ัดสง่ให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว 

   -  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เชิญครับ 
เลขานุการสภาฯ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  ข้อกฎหมาย/ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
  1) พระราชบัญญตัิสภาองคก์ารบริหารส่วนต้าบลและองค์การบรหิารส่วนต้าบล  พ.ศ.

2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบบัที่ 6 ) พ.ศ.2552 
   -มาตรา 85/5 ก้าหนดว่า กอ่นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจะเขา้รับหนา้ที่ ให้

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลเพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนตา้บล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยไม่มีการ
ลงมต ิทั้งนีภ้ายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบล 

   กรณีที่ไม่มีผู้ด้ารงต้าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลและรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถูกยุบตามมาตรา
53 หากมีกรณีที่ส้าคัญและจ้าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ส้าคัญของทางราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจะด้าเนินการไปพลาง
ก่อนเท่าที่จ้าเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแล้ว ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการ ลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 

   การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารสว่นต้าบลให้กระท้าโดย
เปิดเผย โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตา้บลจัดทา้นโยบายเปน็ลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลทุกคนท่ีมาประชุมดว้ย 

 
……./หากนายก 
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   หากนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไมส่ามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตา้บลได ้ให้นายอ้าเภอแจง้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตา้บลจดัท้านโยบายแจ้ง
เป็นหนงัสือส่งใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลทุกคนภายในเจด็วัน โดยให้นา้วธิีการ
แจ้งคา้สัง่ทางการปกครองเปน็หนังสือตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตา้บลได้แถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลแล้ว 

   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดทา้รายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตาม
นโยบายทีไ่ด้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลเปน็ประจ้าทุกปี 

   -ค้าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตา้บลและรายงานผลการปฏิบัตงิาน
ตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนตา้บลด้วย 

 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 

   -ข้อ 123 ก้าหนดว่า เมื่อผูบ้ริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหป้ระธานสภาท้องถิน่เข้าระเบยีบ
วาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเร่ืองด่วน 

   เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดา้เนินการ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแตท่ี่ประชุมสภาท้องถิน่ได้มีมติให้
ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆไป 

   -ข้อ 124 ก้าหนดว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นมสีิทธิซักถามและอภิปรายทัง้ในทาง
สนับสนุนและคัดค้านในเร่ืองความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ใหส้้าเรจ็ผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบตัิและวิธกีาร ท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ
ด้วยก็ได ้

    -ข้อ 125 ก้าหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม
หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิน่ 

   -ข้อ 126 ก้าหนดว่าในการอภิปรายนัน้ นอกจากที่ก้าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น้า
ความในหมวด 5 มาใช้บังคบัโดยอนโุลม 

 
ประธานสภาฯ  -ล้าดับต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมงแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
(นายยอด หอมประเสริฐ) บริหารส่วนตา้บลน้้าโมงต่อไป 
 
นายจรัญ  วงศเ์สนา -ท่านประธานสภาและสมาชกิสภาผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน กระผม นายจรัญ  วงศ์เสนา  
(นายก อบต.)  นายกองค์การบริหารส่วนตา้บลน้า้โมง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ต้าบลน้้าโมงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมงเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2564 ไปแล้วนั้น   

         กระผม นายจรัญ  วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภา 
 

……./องค์การบริหาร 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ผ่านไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ที่เคารพรักทุกท่าน
เพ่ือที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
        ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน กระผมรู้สึกซาบซึ้งในเมตตากรุณาที่ทุก
ท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับกระผมในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะท้าหน้าที่ในฐานะผู้ขอ
อาสาเพื่อเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวต้าบลน้้าโมงด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยพัฒนาบ้านของเราให้
เจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความสุขสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น ด้วยความพร้อมและขอท้าหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการท้างาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม สโลแกนที่ว่า 
“นโยบาย ๕ หลัก ๔ ปีสร้าง ๔ ปีสู่อนาคตที่สดใส” เพื่อเป็นการตอบสนองและแกป้ัญหานานาประการของท้องถิน่
บ้านเรา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยน้อมน้าเอาบางส่วนของแนวพระราชด้าริ 
ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นกรอบคิดและแนวทางการในปฏิบัติหน้าที่  
กล่าวคือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง” 
        ท่านประธานฯที่เคารพ ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ตามประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง กระผมนายจรัญ วงศ์เสนา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง 
เพ่ือเปิดโอกาสให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล   น้้า
โมง นั้น 
        ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕6๒ ก้าหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยไม่มีการลงมติภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตา้บล และในวรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ได้ระบุไว้ว่า  การประชุมเพื่อ
แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ให้กระท้าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล ต้อง
จัดท้านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย  ซึ่งผมได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าว
มอบให้เลขานุการสภาฯ เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในคร้ังนี้ไว้ด้วยแล้ว 
 ท่านประธานสภาฯครับ เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง สามารถบรรลุถึง
เป้าหมายและภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บัดนี้กระผมได้ด้าเนินการจัดท้านโยบายส้าหรับการ
บริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะน้าเสนอแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง แห่งนี้  
โดยผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังสมาชิกสภาฯทุกท่านให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบการท้างานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ในโอกาสต่อไปตามล้าดับ ดังนี้ครับ 
        ๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
             การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ที่ได้ให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น  ในการ
ก้าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล   ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตติามภารกจิที่เพ่ิมขึน้ขององค์การบรหิารส่วนต้าบล ตลอดจนการเสริมสรา้งจิตส้านึกของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
 
 

……./1.1 พัฒนา 
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  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม  สร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส้าคัญของต้าบลน้้าโมง พร้อมทั้ง
สร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส้านึกในการให้บริการ  เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ด้าเนินกิจกรรมและ 
โครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท้างาน ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และพ้ืนที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

 1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ 

       2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
          พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต้าบล  ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้ 

 

  2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวนิัย และจิตสาธารณะของคนใน
ชุมชน 
           2.2 ส่งเสริม สนับสนุน อ้านวยความสะดวกแก่การด้าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
           2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
           2.4 ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
           2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทศิทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและการ
สร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา  
 
 

……./3. นโยบาย 
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       3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
          การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันจะที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็น
ทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน้าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษา
สร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้  
           3.1  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ ได้ตามมาตรฐาน เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
           3.2 ส่งเสริมและสนับสนนุดา้นการศกึษาที่ทนัสมัย ทันโลกทนัเหตุการณ ์
           3.3 สนับสนุน  ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนา
แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่  
       4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
           การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนคุณพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ  ดังนี้ 
           4.1 เสริมสร้างความเขม้แข็งของชมุชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่
ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
           4.2 ส่งเสริมการด้าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
           4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคน
และสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) 

 4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทีส่อดคล้องกบัการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
       5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
           ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้  

 5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการ
สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ 

 5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร 
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 

 5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

……./5.4 สง่เสริม 
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5.4 ส่งเสรมิกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
       6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
           พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต้าบลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 
ดังนี้  

 6.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 

6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบ้ารุงทางระบายน้้า 
โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้้า รางระบายน้้า รวมถึงระบบระบายน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังอย่าง
เป็นระบบ 

 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้้าส้าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่เดิมให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้้าใหม่ตามความเหมาะสม  
       7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด้ารงชีวิตเพ่ือ เอื้ออ้านวยต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้  

 7.1 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 

 7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถานที่ต่าง ๆ ในต้าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก้าจัดมลภาวะที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท้าโครงการ และการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน  
        แผนงานการด้าเนินการตามนโยบาย 

           ๔ ปีสร้าง ๔ ปีสู่อนาคตที่สดใส 
           1. ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงาน 
           ๒. ทุ่มท้างานให้ผ่าน 
           ๓. ทุกหมูบ่้านเหน็ผลงาน 
           ๔. สุขส้าราญทุกครอบครัว 
           นโยบายหลัก ๕ ประการ 
               1. จะยึดประชาคมเป็นบรรทัดฐาน ข้าราชการในท้องถิ่นเป็นหลัก ยึดแผนพัฒนาต้าบลสามปีและ
แผนพัฒนาประจ้าปีเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมส้าหรับขั้นตอนการด้าเนินงานให้เป็นไปตามความ
จ้าเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน 
               ๒. จะพัฒนาถนนสู่ไร่นา ทางสาธารณประโยชน์ทุกหมู่บ้านเพ่ือน้าผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวเมือง 
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……./3. จะสนบัสนนุ 
๓. จะสนับสนุนสวัสดกิารแก่ผู้สูงอายแุละประชาชนอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

               ๔. สนับสนนุศนูย์รักษาความปลอดภัย 
               ๕. สนับสนนุศนูย์อินเทอร์เน็ตชมุชนเพ่ือกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเชี่ยน 
 
 

       ดังนั้น การด้าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่
ทั้ง 7 ข้อ และนโยบายหลัก ๕ ประการ นั้น จึงมีปัจจัยที่ส้าคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในต้าบลน้้าโมง
และการด้าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือ
สัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ล้าบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ ระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนต้าบล อันได้แก่ สมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน 
ชุมชน พี่น้องประชาชน เป็นต้น  
               กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่น
ต่อสภาฯแห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้  ไม่เลือก
ปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมง ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็น
หลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ 
 

 (นายจรัญ  วงศ์เสนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง 
วันที ่ 17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ 
 

พักรับประทานอาหารว่าง  - เวลา 10.45 น. 
  4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อื่น ๆ เพิม่เตมิ 
 

ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ือง น้าเสนอ วาระท่ี 4 
 (นายยอด หอมประเสริฐ)  ให้ท่ีประหรือไม่ เรียนเชิญทา่นรองปลัดองค์การบริหารสว่นต้าบล ครับ 
 

รองปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายวรวุฒิ สิงหน์ิล) ท่าน กระผมนายวรวุฒิ  สงิหน์ิล มีเร่ืองน้าเรียนเพื่อเสนอพิจารณาให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทีพ่ึงเขา้รับต้าแหนง่ใหม่รบกวนให้
ท่านไดไ้ปพจิารณา ศึกษาเพือ่ดูข้อบัญญัตงิบประมาณในการพัฒนาทัง้หมดหรือของ
แต่ละหมู่บา้นของท่านอยา่งละเอียด ต้องดูในข้อบัญญตัดิ้วยว่าจะเปลีย่นแปลงแก้ไข 
หรือ จะโอนงบในส่วนไหนไดบ้้าง นะครับ เพราะบางรายการถ้าเราเขยีนไว้ใน
ข้อบัญญัติอีกแบบหนึง่แล้วจะเอาไปท้าอีกแบบหนึง่จะไมส่ามารถท้าได้นะครับ เช่น 
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……./ระบบท่อส่งน้้า 
ระบบท่อส่งน้า้ประปาของหมู่ท่ี 6, 9, 13 ถ้าทา่นจะเปลีย่นท่อสง่น้้าประปา ก็ต้อง
เอาท่อเก่ามาคืนด้วย ในส่วนนี้ถ้าเราจะใช้ช่ือโครงการเป็นวางท่อจะดีกวา่ไหม ฝาก
ท่านเพื่อพิจารณาพิจารณา  

 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการ เลือกตั้ง 
(นายยอด หอมประเสริฐ) เข้ามาใหม ่ตามท่ีได้มีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทีผ่่านมา 

นั้น ด้วยการจัดทา้ข้อบัญญัตงิบประมาณ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
งบประมาณ โดยการจดัท้าขอ้บัญญัตงิบประมาณประจา้ปี 2565 โดยได้มีการ
จัดท้าข้อบญัญตัิไว้แล้วนั้น จงึขอให้ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นทุกท่าน ศึกษาระเบยีบวิธีงบประมาณและศึกษาขอ้บัญญัตงิบประมาณ
รายจา่ยประจ้าป ี2565 ไปพร้อม  ๆ กัน ตามท่ีทางเจ้าหน้าได้แจกให้ทุกทา่นไป
แล้วนั้น ถ้าหากท่านมขี้อสงสยัหรือมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงก็ขอให้
น้าเข้าวาระในคร้ังประชุมคร้ังต่อไป คือในวันพรุ่งนี ้18 มกราคม 2565 แต่
อย่างไรก็ดีนะครับขอให้ท่านได้ไปปรึกษากับผู้นา้หมู่บา้น หรือคณะกรรมการ
หมู่บ้านด้วยถ้าหากมีการเปลีย่นแปลงแกไ้ขข้อบัญญัตงิบประมาณ เพราะข้อบัญญัติ
ที่จัดท้าขึ้นในปีทีผ่่านมาจัดทา้ขึ้นผา่นประชาคมหมู่บ้านมาแล้วจึงได้นา้มาตราไว้ใน
ข้อบัญญัต ิจะเรียงตามลา้ดับปัญหาที่สา้คัญทีสุ่ดขึ้นก่อนนะครับ เกรงว่าจะเกิด
ปัญหาตามมาภายหลงั นะครับ 

 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  - เรื่องอื่น ๆ 
 

ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ือง โปรดนา้แจง้ให้ท่ี 
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรยีนเชิญทา่น ส.อบต.จหลัด  เข็มขาว ครับ  
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 9  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายจหลัด  เขม็ขาว) ท่าน กระผมนายจหลัด  เข็มขาว ส. อบต. หมู่ท่ี 9 มีเร่ืองเรียนเสนอให้ที่ประชุม

ทราบ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปญัหาเร้ือรังมานานมากแล้วและก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับ 
เร่ืองระบบการผลิตน้า้ประปาหมู่บา้นของ  หมู่ท่ี  9   ไมใ่ช่เฉพาะหมู่ท่ี 9 ครับ ซึง่
ประสบปัญหาของระบบผลิตน้้าประปาทัง้ 3 หมู่ ไม่ว่าจะเป็น หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และ
หมู่ท่ี 13 ก็ประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกัน คือ น้้าประปาไม่เพียงพอใช้ น้า้ขุ่นบา้ง 
มีกลิ่นบ้าง ไหลเบาบ้าง บางทีไม่ไหลเลย ขอความอนุเคราะห์ผ็บริหารสัง่การให้เอา
รถน้้าไปเติมในแท้งค์น้า้ หรือไม่แจกจ่ายให้ประชาชนในพืน้ที่ให้ด้วย จึงนา้เรียนให้ที่
ประชุมทราบและก็ฝากไปยังคณะผู้บริหารชุดใหม่ช่วยพิจารณาเรง่แก้ไขปญัหาให้
โดยเร่งด่วนด้วยขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่   ขอเชิญท่าน 
  ส.อบต.สุระพสิ    บญุยืน ครับ 
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……./ส.อบต.หมู่ที่ 13 

ส. อบต. หมูท่ี่ 13  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายสุระพสิ  บญุยืน)  ท่าน กระผมนายสุระพสิ บญุยืน ส. อบต. หมู่ท่ี 13 มีเร่ืองเรียนเสนอให้ที่ประชุม 
    เพื่อทราบ จา้นวน 3 เร่ืองด้วยกัน 

1. เร่ืองระบบผลติน้้าประปาหมูบ่้านของหมู่ท่ี 13 บ้านโนนสา้ราญ ก็เป็นปญัหา
เดียวกันกับตามที่ ท่าน ส.อบต.จหลดั  เข็มขาว ได้นา้เรียนปัญหาให้ที่ประชุม
ทราบ น้้าไม่ไหล ไหลเบา ไมส่ะอาดขุ่น มีกลิ่น ซึ่งฝากใหท้างคณะผู้บริหารได้
ติดตามแก้ไขปญัหาดังกล่าวให้ด้วย 

2. ระไฟฟา้ส่องสวา่งตามถนน ตามซอยภายในหมู่บา้น ซึ่งกไ็ด้มาประสานการไป
ซ่อมแซมแก้ไขกับทางองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมงไปแล้วแตย่ังไม่ได้รับ
การแก้ไขหรือเข้าดา้เนนิการปรับปรุงซ่อมแซมแต่อยา่งใด 

3. ระบบคลองส่องน้า้สถานสีูบน้้าบ้านท่าแดงทีส่่งไปยงัพืน้ที่การเกษตรซึ่งใช้
ร่วมกันหลายหมู่บา้น  เหล็กปิดกั้นน้้าที่ปดิระหว่างคลองส่งน้า้ซึง่จะมีคลองส่ง
น้้าหลักและก็คลองส่งน้้าย่อย ๆ เล็ก ๆ ในส่วนนี้ประตูเหลก็ส้าหรับปดิกั้นน้า้
ไม่มี ซึง่เวลาเกษตรกรขอน้้าต้องไดน้้าหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปปดิไว้แทน 
บางทีก็ปิดไม่อยู่ ทา้ให้น้า้รั่วกว่าจะไปถงึปลายทางก็ไดน้้้าไม่เต็มตามจา้นวน
ช่ัวโมงที่ซื้อ ขอฝากคณะผู้บริหารช่วยแก้ปญัหาใหด้้วย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน 
  ส.อบต.ไพฑูรย์  แก่นท้าว ครับ 
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 3  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายไพฑูรย์  แกน่ท้าว)  ท่าน กระผมนายไพฑูรย์  แกน่ท้าว ส. อบต. หมู่ท่ี 3  มีเร่ืองเรียนเสนอให้ที่ประชุม

เพื่อทราบ จ้านวน 2 เร่ืองด้วยกัน 
1. เร่ืองระบบผลติน้้าประปาหมูบ่้านของหมู่ท่ี 3 บา้นทุ่ม   กเ็ป็นปัญหา

เหมือนกัน เนื่องจากใช้ระบบผลิตน้้าประปาแบบผิวดิน โดยใช้น้้าดิบจากล้า
ห้วยโมง สูบขึ้นมาใช้เพื่อการผลิตน้้าประปา ซึง่ในช่วงฤดแูล้งบางทีน้้าไม่
เพียงพอเพราะสูบขึ้นมาใช้ทัง้การเกษตร และท้ังผลิตน้้าประปา น้้าไม่ไหล 
ไหลเบา ในช่วงฤดฝูนก็จะประสบปัญหาน้้าไม่สะอาดขุ่น มีกลิ่น บางทีอาจจะ
มีสารพิษ หรือสารอ่ืน ๆ ไหลลงน้า้โมง อาจจะมีสารตกค้างปะปนมาด้วย ซึ่ง
ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อสารส้ม คลอรีนในจ้านวนที่มาก เพื่อจะให้เกิด
การผลติน้้าประปาที่มีประสทิธิภาพ ฝากเสนอให้ทางคณะผู้บริหาร พิจารณา
หากเป็นไปได้อยากเปลี่ยนเปน็แบบระบบผลิตน้า้ 
ประปาแบบบาดาล ครับ 

2. ถนนเรียบห้วยโมงจากบริเวณปั้มสูบน้า้หมู่ท่ี 3 เชื่อมไปยังบริเวณหัวสะพาน
บ้านอุ่มเย็น ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาช่วงฤดฝูน ประชาชนผู้ใช้เสน้ทาไป
มาลา้บากมาก ซึง่ก็มีพีน่้องชาวบ้านอุ่มเย็น บา้นทุ่ม บ้านโนนสวาท และบ้าน
อื่น ๆ ที่ม่ีที่ไร่ นา อยู่แถวนั้นใช้ร่วมกัน ถ้าเป็นไปไดฝ้ากทางคณะผู้บริหาร   
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……./น้าหินลูกรัง 

 
น้าหินลูกรังมาลง หรือนา้รถเกรดมาเกรดปรับพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาให้
สะดวกสบายด้วย ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน 
  ส.อบต.ธวัช  ซึ่มพรม ครับ 
ส. อบต. หมูท่ี่ 4  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายธวัช  ซ่ึมพรม)  ท่าน กระผมนายธวัช  ซึ่มพรม ส. อบต. หมู่ท่ี 4  มีเร่ืองเรียนเสนอให้ที ่
  ประชุมเพื่อทราบ จา้นวน 2 เร่ืองด้วยกัน 

1. ส้าหรับปญัหาของชาวบ้านหมู่ท่ี 4 ก็จะเปน็ปัญหาเดิมท่ียงัไม่มีการดา้เนนิการ
ให้เลย คือ ปัญหาถนนช้ารุด พังเนื่องจากรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกดินในช่วง
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2564 นัน้ ทางผู้ประกอบการบรรทุกดินรบัปากว่าจะเข้าไป
ด้าเนินการซ่อมแซมถนนใหแ้ต่ก็ไม่เห็นไปซ่อมแซมให้แต่อย่างใด 

2. ท่อระบายน้้าอุดตนั ที่ยงัไมไ่ด้ด้าเนนิการตัง้แต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึง่
ก็ถือว่าเป็นปัญหาทีย่ังคา้งคาไว้ฝากคณะผู้บริหารช่วยแก้ปญัหาใหด้้วย 
ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาฯ  - ครับตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ไดส้ะท้อนปัญหาความเดือดร้อนแทนชาวบ้านของ
ท่านก็ถือว่าดีเปน็อย่างยิง่ครับ ไม่ทราบทา่นนายกจะตอบปัญหาที่ท่านสมาชิกสภา
สะท้อนมาเป็นรายคน หรือไม่ หรือรับทราบปัญหาแล้วอาจจะตอบในคร้ังเดยีวเลยก็
ได้นะครับ  

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ตามที่สะท้อน 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา)  ปัญหามา ก็เป็นที่ทราบดีอยูแ่ล้วครับก็มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นพื้นที่รับผิดชอบของ

ต้าบลน้้าโมงเราอยู่แล้วครับเดียวจะขอบตอบข้อปญัหาของทุกท่านในคร้ังเดยีวเลย
นะครับ 

 

ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน 
  ส.อบต.ศุภสิทธ์ิ   สวนแดง ครับ 
ส. อบต. หมูท่ี่ 5  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายศภุสทิธิ์   สวนแดง)  ท่าน กระผมนายศภุสิทธ์ิ   สวนแดง ส. อบต. หมู่ท่ี 5  มีเร่ืองเรียนเสนอให้ท่ี 
  ประชุมเพื่อทราบ จา้นวน 3 เร่ืองด้วยกัน 

1. อยากให้มีสถานสีูบน้า้ด้วยระบบไฟฟ้า เนื่องจากพื้นทา้การเกษตร ประสบ
ปัญหาน้้าแห้งขอด 

2. อยากให้มีการเขา้ด้าเนินการป้องกันตลิ่งพังให้กับพี่น้องชาวบ้านอุ่มเย็น 
3. อยากให้ด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากเสน้ท้ายหมู่บา้นอุ่มเย็นไป

ยังเส้นปา่ช้าเก่า ฝากคณะผู้บริหารช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน 
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  ส.อบต.ประสิทธ์ิ  สีทน ครับ 
 

……./ส.อบต.หมู่ที่ 10 
ส. อบต. หมูท่ี่ 10  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายประสิทธิ์  สีทน)  ท่าน กระผมนายประสิทธ์ิ  สทีน ส. อบต. หมู่ท่ี 10  มเีร่ืองเรียนเสนอให้ที่ 

ประชุมเพื่อทราบส้าหรับปัญหาความเดือดร้อนของพีน่้องหมู่ท่ี 10 บา้นสว่างก็คงไม่
แตกต่างจากหมู่บา้นอื่นครับ คือปัญหาเดิม ๆ ครับ คือปัญหาระบบผลิตน้า้ประปาที่
ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภคของพี่น้อง    ฝากคณะผู้บริหารช่วยแก้ปญัหา
ให้ด้วย ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  - ไม่ทราบวา่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน 
  ส.อบต.วงษ์ประไพ  น้อยเสนา ครับ 
ส. อบต. หมูท่ี่ 10  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(น.ส.วงษ์ประไพ น้อยเสนา) ท่าน ดิฉนันางสาววงษ์ประไพ  น้อยเสนา ส. อบต. หมู่ท่ี 12  มีเร่ืองเรียนเสนอให้ท่ี

ประชุมเพื่อทราบส้าหรับปัญหาความเดือดร้อนของพีน่้องหมู่ท่ี 12 บา้นทา่แดง
จ้านวน 2 เร่ือง คะ 

    1. ถนนเส้นหลักเข้าหมู่บา้นท่าแดง ถนนชา้รุด เป็นหลมุเป็นบ่อ ซึ่งพี่น้อง 
          ประชาชนสญัจรไป มา ล้าบากมาก 

 2. เร่ืองระบบผลิตน้า้ประปาที่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้ของพี่น้องบา้น 
     ทา่แดง ก็คงคลา้ย ๆ กับหมู่บ้านอื่นเหมือนกัน น้า้ไม่ค่อยไหล   ไหลไม่ 
     สะดวก  ฝากคณะผู้บริหารช่วยแก้ปัญหาให้ด้วย ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาฯ  - ครับสา้หรับสมาชิกสภาแตล่ะท่านทีส่ะท้อนปัญหาความเดือดร้อนแทนพี่น้อง 
  ของชาวบ้านแตล่ะหมู่ก็จะเปน็ปัญหาคลา้ย ๆ กันหนีไมพ่น้ปัญหาระบบผลิต

น้้าประปา ในส่วนมากเกือบทุกหมู่ ซึ่งก็รวมถึงพี่น้องชาวบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 
บ้านประธานสภาเอง ก็ประสบปัญหาระบบผลิตน้า้ประปาเหมือน ๆ กัน ครับ 
- ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ครับ 

ปลัด อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.ต.ท.ชวลิต  ชัยวี)  ท่าน กระผมในนามของปลัดองค์การบริหารส่วนตา้บล ตามที่ท่านสมาชิกแตล่ะท่าน

แต่ละหมู่บ้านได้สะท้อนปัญหาให้ท่ีประชุมรับทราบ ซึ่งกเ็ป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว ปญัหา
ที่มาเป็นอันดับหนึ่งคอืปัญหาเร่ืองน้้า ซึง่ก็ถือว่าเปน็ปัญหาที่ทับถมมายาวนานไม่ว่า
จะเป็นระบบผลิตน้้าประปาแต่ละหมู่บ้านไมเ่พียงพอ บางหมู่บ้านใช้ระบบประปาผิว
ดินซึ่งจะประสบปญัหาเรื่อง กลิ่น สีน้้า ในช่วงฤดฝูน ในสว่นหน้าแล้วน้า้ไม่เพียงพอ
ในการผลติน้้าประปาบา้ง  
- ในระบบคลองสง่น้า้เพื่อการเกษตร คลองสง่น้า้เก่า ช้ารดุ แตกหัก ฝาปิดท่อน้้าไม่มี
บ้าง ระบบร่องระบายน้้าอุดตันบ้าง ซึง่ก็ตรงกับนโยบายที่ท่านนายกไดแ้ถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง ยงัไงก็ฝากไปยงัคณะทีมผู้บริหาร
พิจารณาแก้ปญัหาให้กับพี่นอ้งชาวต้าบลน้า้โมงของเราดว้ยครับ 
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  ประธานสภาฯ  - ครับที่ท่านสมาชิกสภาหลาย ๆ ทา่นสะท้อนปัญหามา ขอเชิญคณะผู้บริหารได้ 
ช้ีแจงแนวทางการแก้ปัญหา หรือ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับปัญหาตา่ง ๆ เรียน
เชิญครับ 

……./รองนายก อบต. 
รองนายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ทา่นนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 
(นายแดง  บุญยืน)  กระผมนายแดง  บญุยืน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง  ตามท่ีทา่น

สมาชิกแตล่ะท่านสะท้อนปัญหามา ผมเองในนามอดีต ส.อบต. เก่าก็ทราบปัญหา
เกี่ยวกับระบบผลิตน้า้ประปา ซึ่งก็ถือว่าเป็นปญัหาทับถมมายาวนาน ก็พยายามหา
แนวแก้ปัญหา มาโดยตลอด จนกระทัง่ไดด้้ารงต้าแหนง่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตา้บล ยืนยันว่าจะร่วมกับคณะผู้บริหารช่วยกันแก้ปญัหาดังกล่าวใหไ้ด้  

 - ในส่วนของปัญหาระบบการผลิตน้้าประปาที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ ของพี่น้อง     
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ซึ่งในส่วนนี้บางคร้ังทั้งสามหมู่ใช้ระบบน้้าประปา
ร่วมกัน บางทีท้าให้น้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของพี่น้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาดู
แล้วท่อในการส่งน้้าเดิมนั้นเป็นท่อขนาดเล็ก ซึ่งที่ผ่านมาเรายังขาดงบประมาณใน
การด้าเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนท่อ จะปรึกษาทางคณะ
ผู้บริหารเพื่อหางบประมาณในการเปลี่ยนท่อส่งน้้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น น้้าจะได้ไหล
สะดวกข้ึน และจะท้าวาล์ว ปิด-เปิด แยกออกจากกันทั้งสามหมู่ ที่ผ่านมานั้นคนดูแล
ระบบผลิตน้้าประปาก็มีส่วนในกระบวนการผลิตน้้าประปาเช่นกัน ซึ่งเราจะทราบได้
ว่าพนักงานผลิตน้้าประปาหมู่ไหนที่เกิดความบกพร่องในการผลิตน้้า 

 - ในส่วนของฝาประตูปิด – เปิดน้้า ของคลองสง่น้้าเพือ่การเกษตรทุกสถานีท่ีท่าน
สะท้อนปัญหามา นั้นก็ถือวา่เป็นปัญหาที่เกิดมานานเหมือนกัน สา้หรับงบประมาณ
ในการที่ด้าเนินการซ่อมแซมนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าโมงเรา คงไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการบา้รุงซ่อมแซม เพราะเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสงู
พอสมควร ยงัไงก็จะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวของเพื่อหางบประมาณมา
ซ่อมแซมโดยเรง่ด่วนต่อไป 

 - ส้าหรับระบบผลิตน้า้ประปา บา้นหนองแวง ตอนนี้ทราบข่าวมาแล้วว่าจะมีการเขา้
มาด้าเนินการก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ด้วยวงเงนิประมาณหนึง่ลา้นกว่า ซึง่
จะแจง้มายังองค์การบริหารสว่นต้าบลน้า้โมงในไม่ช้านี้ 

 - ในส่วนของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของพี่น้องบ้านฝางหมู่ท่ี 4 และ บา้นท่าแดง
หมู่ท่ี 12 ที่ช้ารุดเป็นหลุมเปน็บ่อ ผมได้สง่เร่ืองไปยงั หนว่ยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 25 
ส้านักงานพัฒนาภาค 2 หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25) ตา้บล ดา่นศรีสุข 
อ้าเภอ โพธิ์ตาก จงัหวัดหนองคาย ซึง่ก็ได้รับการตอบรับแล้ว แจ้งมาว่าจะเข้า
ด้าเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หรือถนนลาดยาง ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566-2567  ครับ จะมี 2 เส้น ถ้างบประมาณเพยีงพอจะได้ทัง้สองเส้นต้องรออีก
นิดนึง ครับ 

 - ในส่วนถนนเลยีบห้วยโมงจากบ้านโนนสวาท ไป หัวสะพานบา้นอุ่มเย็น ในส่วนนี้มี
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2565 อยู่
จ้านวน 200,000 บาท เปน็งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทั้งตา้บล ก็
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พิจารณาถนนสายไหนทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนมากทีสุ่ดกอ่น ในส่วนของถนนลูกรังหมู่
ที่ 9 เสน้ไปทางห้วยลาน ถนนสายนีล้้าบากมากเพราะหนา้ฝนไม่สามารถสญัจร  

 
……./ไปมาได้เลย 

ไปมาได้เลย ในส่วนของถนนลูกรังสายบ้านทา่สา้ราญ ทา่แดง หนองแวง ก็ไม่
เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะมีถนนคอนกรีตบางส่วนแล้ว บางเส้นก็ไดป้ระสาน หน่วย
พัฒนาการเคลื่อนท่ี 25 ส้านกังานพัฒนาภาค 2 หน่วยบญัชาการทหารพัฒนา 
(นพค.25) บา้นศูนย์กลาง มาเกรดให้แล้วท่ีผ่านมา แต่ยงัไงก็ดีก็ต้องรองบประมาณ
จัดสรรอีกคร้ัง ครับ 

 

ประธานสภาฯ - มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดมีเร่ือง โปรดนา้แจง้ให้ท่ี 
(นายยอด หอมประเสริฐ) ประชุมทราบไปพร้อมกัน เรยีนเชิญทา่น ส.อบต.สมโพด  คุณจันทร์เถื่อน ครับ  
 

ส. อบต. หมูท่ี่ 6  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายสมโพด  คณุจนัทร์เถื่อ) ท่าน กระผมนายสมโพด  คณุจันทร์เถื่อน ส. อบต. หมู่ท่ี 6 มีเร่ืองเรียนเสนอให้ที่

ประชุมทราบ 2 เรื่อง คือ 
1. เร่ืองฝาตะแกรงปิดร่องระบายน้้า ซึ่งก็ถือว่าเป็นปญัหาเรื้อรังมานานมากแล้ว 

และไดแ้จง้ปัญหาให้ท่ีประชุมทราบก็มาหลายคร้ังแล้ว ยงัไม่ได้รับการแก้ไขแต่
อย่างใด คือ ฝาตระแกรงเหลก็ปิดร่องระบายน้า้ของหมู่ท่ี 6 ช้ารุดบา้ง ไม่มี
บ้าง ซึ่งก่อท้าใหเ้กิดอุบัติเหตไุปหลายครัง้แล้วนั้น ฝากไปยังคณะทีมผู้บริหาร
พิจารณาแก้ปญัหาให้อยา่งเร่งด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

2. เร่ืองรถขนขยะ คันเกา่ ท้าขยะตกหลน่ในเขตเทศบาลเมอืงท่าบ่อ ซึง่ผมเองก็
ไปพบเห็นพอด ีซึง่พจิารณาดแูล้วรถเก่าฝาปดิท้ายไม่ดีใส่ขยะไปในจา้นวนมาก
ท้าให้ขยะตกหล่น อาจทา้ความเสยีหาย หรือเกิดความสกปรกข้ึนในเขตพื้นที่
อื่น ซึ่งเขาก็จะตา้หนเิราได ้รบกวนพิจารณาด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท้องถิน่ท่านใดมีเร่ืองเพิ่มเติมในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ โปรดน้าแจ้ง 
(นายยอด หอมประเสริฐ) ให้ท่ีประชุมทราบไปพร้อมกันเรียนเชิญทา่นเลขานุการภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ปลดั อบต.) ท่าน ตามที่ท่านสะท้อนปัญหามานัน้ ทุกหมู่เลยนะครับ แต่สิ่งทีส่้าคญัทีสุ่ดก็คือ

งบประมาณ สา้หรับท่านสมาชิก อบต. ท่านเดิมท่ีเคย เป็น ส.อบต. ในสมยัก่อนจะ
ทราบปัญหาดีอยูแ่ล้ว วา่งบประมาณไมจ่ัดสรรมา จงึไม่มงีบประมาณในการ
ด้าเนินการ หรือมาก็มาในวันสุดท้ายของปงีบประมาณ ซึง่อาจท้าให้บางโครงการตก
ไป ก็ให้ใจเย็นก่อนฝากท่านศึกษางบประมาณในข้อบัญญตัิให้ละเอียดเพราะถา้หาก
น้างบประมาณไปดา้เนินการอย่างอื่น ที่ไม่ได้ตราไว้ในข้อบัญญตัิเกรงว่าจะมีปญัหา
มาตามหลงั ขอให้โอกาสทางคณะผู้บริหารปรึกษาทีมบริหารก่อนว่าจะจัดหา
งบประมาณในส่วนไหนได้ที่จะมาแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเบื้องต้น
ไปก่อน 
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 - ในส่วนของถนนคอนกรีต เป็นหลุมเป็นบ่อ ส้าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะเบื้องต้น 
ระหว่างรอการเข้าด้าเนนิการของ นพค. 25 บา้นศูนย์กลาง  จะหายางมะตอยที่
เป็นถุงไปโรยแล้วอัดบดไปในเบื้องต้นก่อน ครับ 

 
……./ในส่วน 

 
 - ในส่วนกระบวนการผลติน้้าประปา ตัวคนดแูลระบบน้า้ประปาก็มีส่วนส้าคญัมาก 

บางทีมาเปิดน้า้ไว้แล้วหนี ท้าให้ไดไหม ้มาเปดิน้า้ช้า ผลติน้้าไม่ทันบ้าง บางทไีม่มา
มาเปิดเลย ในส่วนนีฝ้ากผู้นา้ชุมชนหรือกรรมการหมู่บ้านช่วยก้าชับสอดส่องดูช่วย
อีกแรงด้วยครับ 

 - ในส่วนของตะแกรงฝารางระบายน้า้ของหมู่ที ่9 ซึง่เป็นที่ทราบกันดีครับว่า
งบประมาณไม่เข้าและเขา้ไมท่ันปีงบประมาณซึ่งไม่ทราบว่าจะไปแบ่งเอาจาก
งบประมาณตัวไหนมาดา้เนินการให้ ซึ่งทีมงานซ่อมสร้างกร็องบประมาณอยู่แต่
งบประมาณไม่มี ในส่วนนีฝ้ากทีมคณะผู้บริหารพิจารณาให้ท่านสมาชิกด้วยครับ 

ประธานสภาฯ - ตามสมาชิกสภาท้องถิ่นทุท่านสะท้อนปัญหามาล้วนแล้วแต่เป็นปญัหาความ 
(นายยอด หอมประเสริฐ) เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ชาวบ้านตงัเอง ล้วนแตเ่ปน็ปัญหาที่เร่งด่วนทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ดี ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้รับทราบกับปญัหาที่ทา่นสมาชิก
ทุกท่านรายงานปัญหาให้ท่านทราบแล้วนัน้  ครับ ขอเชิญทีมคณะผู้บริหารไดโ้ปรด
ช้ีแจงใหส้มาชิกสภาได้ทราบร่วมกัน 

 

นายก อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ทา่นนายก และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 
(นายจรัญ  วงศ์เสนา)  กระผมนายจรัญ   วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตา้บลน้า้โมง  ตามที่ท่าน

สมาชิกสภาสะท้อนปัญหานัน้ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้้าประปา ซึง่ถือว่าเปน็ปัญหาที่ทับ
ถมมานานแสนนาน ขอเวลาปรึกษากับทีมผู้บริหารอีกคร้ัง ครับ 

 - ระบบผลิตน้า้ประปา ถือว่าเป็นปัญหาหลักของพี่น้องชาวต้าบลน้้าโมงของเราเลยก็
ว่าได้ เกือบทุกหมู่บ้าน ก็เป็นไปตามนโยบายหลักท่ีผมแถลงนโยบาย คือ แก้ปัญหา
ระบบน้้าประปาใหไ้หลสะดวกทุกหมู่บ้าน ทุกซอย จะรีบเร่งด้าเนนิการให้โดยด่วน 

 - ในส่วนของระไฟฟ้าส่องสวา่งตามถนน ตามซอย นัน้จะมอบหมาผู้อา้นวยการกอง
ช่าง กา้ชับทีมซ่อมระบบไฟฟา้ให้ออกด้าเนินการให้โดยด่วน 

 - สา้หรับงบประมาณที่ตัง้ไว้เพื่อพัฒนาในข้อบญัญัติของแต่ละหมู่บ้าน วงเงนิ 
150,000  บาท ผมใหส้ญัญาวา่จะดา้เนินการให้ได้ครบทุกหมู่บ้านนะครับ 

 

ประธานสภาฯ  - ครับสา้หรับสมาชิกสภาทา่นใด มีเร่ืองจะเสนอเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม ่
- ไม่มี / ขอเชิญทา่นปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 

ปลัด  อบต.  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.ต.ท.ชวลิต  ชัยวี)  ท่าน กระผมในนามของปลัดองค์การบริหารส่วนตา้บล 
 - ในช่วงนี้เปน็ช่วงของฤดแูลง้แล้ว ฝากทา่นสมาชิก หรือผู้น้าชุมชน ประชาสัมพันธ์ 

หรือก้าชับลูกบ้าน ชาวบา้น ช่วยสอดส่องดูแลระบบสายไฟในบ้านกด็ี มีจดุไหนที่มัน
เสื่อม หรือช้ารุดหรือไม่ซึง่จะเป็นบ่อเกิดของอัคคีภยัได ้สา้หรับการจุดหญา้ วัชพืช
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เผาไฟ เพื่อท้าการเกษตรนั้น ก็ฝากดูแลช่วยกันด้วยนะครับ ถ้าหากว่าจะไมส่ามารถ
ควบคุมได้ ก็ให้ประสานมาทางป้องกันไวล้่วงหน้าไว้ก่อน ที่จริงผดิกฎหมายนะครับ
ส้าหรับการจุดหญา้ วัชพืชเผาไฟ ฝากก้าชับลูกบ้านด้วย 

 
……./ส้าหรับรถขยะ 

 
 - สา้หรับรถขยะท่ีไปทา้ตกหล่นในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ นั้น ก็เหน็ใจนะครับ ทาง

องค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมงของเราได้ของบสนับสนุน เป็นเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ
ไป 3 อย่าง รวมถึงของบจดัซื้อรถเก็บขยะด้วย แต่เราไดม้าคือ กล้องวงจรปิดและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเท่า นั้น ก็คงต้องรอต่อไป ครับ  

  

ประธานสภาฯ  - ครับสา้หรับสมาชิกสภาทา่นใด มีเร่ืองจะเสนอเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม ่
- ไม่มี / ขอเชิญทา่นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตา้บล 

รองปลัด อบต.   - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
(นายวรวุฒิ สิงหน์ิล) ท่าน กระผมนายวรวุฒิ  สงิหน์ิล มีเร่ืองน้าเรียนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบ ตามท่ี

เพื่อทราบ  ส้าหรับกรณีมีเหตุไฟไหม้ ฉุกเฉินหรือ ต้องการใช้รถบรรทุกน้้า ให้ท่านได้
โปรดติดต่อพนักงานดงัรายนามต่อไปนีซ้ึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่า เพราะถ้าท่าน
ติดต่อผา่นผม ก็ต้องสั่งการไปยังพนักงาน 4 คนนี้อีกเหมอืนเดิม ครับ 

1. (นายโม่ง) เบอร์ติดต่อ 063-3208835 
2.  (นายต้อม) เบอร์ติดต่อ 096-0799639 
3. (นายลุน) เบอร์ติดต่อ 089-9374043 
4. (นายีนส์) เบอร์ติดต่อ 083-8948923 

 

ประธานสภาฯ - ครับส้าหรับสมาชิกสภาทา่นใด มีเร่ืองจะเสนอเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม ่
(นายยอด หอมประเสริฐ)   

ที่ประชุม  - ไม่ม ี
 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอเร่ืองอื่น ๆ เพิ่มเติมจงึไดแ้จง้นัดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตา้บล สมัยสามญั สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจา้ปี 2565 ในคร้ังต่อไป ใน
วันท่ี 18 มกราคม 2565 การแต่งกายชุดสุภาพ ตามทีไ่ด้ท้าเป็นหนังสือแจง้นัด
ประชุมฯ ให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น 

  - ประธานสภาสัง่ปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
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 (ลงชื่อ) สบิต้ารวจโท                ผู้จดรายงานการประชุม 
     (ชวลิต        ชัยวี) 

                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้า้โมง 
 

                        (ลงช่ือ)                   ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    ( นายไพฑูรย์       แก่นท้าว ) 

 

                        (ลงช่ือ)                          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    ( นายพีรพัฒน์     คา้ภีระเกษ ) 

 

                        (ลงช่ือ)            กรรมการและเลขานกุารตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสุระพสิ บญุยืน) 
การรับรองรายงานการประชุม 

     ............................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

    (ลงช่ือ)   

                                            ( นายยอด    หอมประเสริฐ ) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตา้บลน้้าโมง 

 

 

 


